

Số: 322/BC - UBND

Khoái Châu, ngày 04 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BTV ngày 06/7/2022 của Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Huyện Khoái Châu có 25 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên 130,86 km² nằm ở vị trí trung tâm tỉnh Hưng Yên. Trong những năm qua cơ cấu lao động đang có những bước dịch chuyển cùng với sự dịch chuyển của cơ cấu kinh tế. Hiện nay dân số trong huyện có 210.433 người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động 126.259 người, chiếm 60% dân số toàn huyện. Cơ cấu kinh tế giữa các ngành: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Xây dựng 45,9 % - Nông nghiệp 15,7% - Thương mại, dịch vụ 38,4%; thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng/người/năm.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là đối tượng người lao động và người sử dụng lao động. Người lao động bị giảm, mất nguồn thu nhập do bị tạm hoãn hoặc mất việc làm; doanh nghiệp ngừng hoạt động; hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn do chính sách tiếp nhận lao động của một số nước. Bên cạnh đó, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; các địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình giảm nghèo năm 2022; Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do trong thời gian triển khai Nghị quyết 68-NQ/CP, NQ 126/NQ-CP trên địa bàn huyện một số địa phương trong diện phong tỏa, giãn cách xã hội, diễn biến lây lan dịch bệnh phức tạp nên người dân mất nhiều thời gian hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

1.1. Công tác quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-CP và các Kế hoạch, văn bản của tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đã chủ động xây dựng Phương án hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; đồng thời ban hành 9 văn bản: (01 Quyết định, 01 Kế hoạch, 02 Công văn, 01 Thông báo, 01 Báo cáo và 8 Tờ

trình) để chỉ đạo các phòng, ban, ngành thành phố và các địa phương tổ chức triển khai công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Xác định việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc của chính quyền các cấp; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan báo chí và nhân dân, đặc biệt trong công tác giám sát việc tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả:

Đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định hỗ trợ của UBND huyện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ NQ 68/NQ-CP; 126/NQ-CP tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của các đối tượng đề nghị hỗ trợ đến thời điểm ngày 31/12/2021; hằng tháng tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình UBND huyện.

1.2. Việc quán triệt và phân công nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

Tham mưu UBND huyện thành lập hội đồng thẩm định thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tổ chức thẩm định danh sách đối tượng được hưởng hỗ trợ do các cơ quan, đơn vị đề nghị, bảo đảm chặt chẽ, đúng điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định trình Chủ tịch UBND huyện. Tổ chức hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, mức hỗ trợ và công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Lập danh sách, kiểm tra, công khai danh sách đối tượng hưởng hỗ trợ và thực hiện công tác chi trả bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ, công khai, minh bạch, kịp thời, không để xảy ra vi phạm, trục lợi chính sách và khiếu kiện trên địa bàn.

Tổ chức công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm báo cáo UBND huyện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí của huyện và đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí để đảm bảo thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc chuyển kinh phí, thực hiện nghiệp vụ chi trả, thanh quyết toán, tổng hợp báo cáo kinh phí theo quy định hiện hành.

- Công an huyện: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức công tác nắm tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ từ khâu lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, chi trả, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ các đối tượng bảo đảm theo quy định; kịp thời báo cáo tham mưu cấp có thẩm quyền ngăn chặn, xử lý hành vi tiêu cực, trục lợi, vi phạm pháp luật.